



ประกาศกรมประมง

เรื่อง เอกสารหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิด  
เข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 3

ตามที่กรมประมงได้ออกประกาศกรมประมง ลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2549 เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 โดยกำหนดให้กรณียื่นคำขออนำฉลามทุกชนิดทั้งที่มีชีวิต และซาก หรือเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูป แปรสภาพ หรือมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของฉลามหรือเปลือกหอยเข้ามาในราชอาณาจักร ขอให้แสดงหนังสือรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำหรือหนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงชนิดพันธุ์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐ (ประเทศต้นทาง) หรือหน่วยงานอื่นใดที่รัฐมอบหมายในการยื่นขออนุญาตนำเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ นั้น

ด้วยปรากฏว่าปัจจุบันมีเรือประมงที่ทำการประมงในทะเลนอกน่านน้ำและนำสัตว์น้ำเข้าประเทศไทย โดยตรงที่ไม่ได้ผ่านการนำสัตว์น้ำขึ้นท่าของรัฐใด จึงไม่สามารถให้หน่วยงานของประเทศใดออกหนังสือรับรองชนิดพันธุ์ฉลาม เพื่อใช้ในการยื่นขออนุญาตนำเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ ประกอบกับกรมประมงได้จัดตั้งหน่วยงานด้านตรวจสัตว์น้ำที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบชนิดพันธุ์ประจำท่าเรือนำเข้าอย่างทั่วถึงแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติตามระเบียบกรมประมงว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 เป็นไปอย่างเหมาะสม การออกหนังสืออนุญาตให้นำสัตว์น้ำเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นไปโดยถูกต้องและสามารถให้บริการแก่ผู้ยื่นคำขอมีความคล่องตัว อาศัยอำนาจตามข้อ 7(9) แห่งระเบียบกรมประมง ว่าด้วยการยื่นคำขอและการอนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2547 จึงให้ยกเลิกประกาศกรมประมง เรื่อง เอกสารหรือหลักฐานอื่นเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตให้นำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2549 โดยกรมประมงกำหนดเอกสารหรือหลักฐานอื่นใดเพื่อใช้ประกอบการขออนุญาตนำสัตว์น้ำบางชนิดเข้ามาในราชอาณาจักรใหม่ ดังนี้

กรณียื่นคำขออนำฉลามทุกชนิดทั้งที่มีชีวิต และซาก หรือเปลือกหอยเฉพาะที่ผ่านกรรมวิธีแปรรูป แปรสภาพ หรือมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งของฉลามหรือเปลือกหอยเข้ามาในราชอาณาจักร ขอให้แสดงหนังสือรับรองชนิดพันธุ์สัตว์น้ำหรือหนังสือรับรองอื่นใดที่แสดงชนิดพันธุ์ ซึ่งออกโดยหน่วยงานรัฐ (ประเทศต้นทาง) หรือหน่วยงานอื่นใดที่รัฐมอบหมายในการยื่นขออนุญาตนำเข้าแก่พนักงานเจ้าหน้าที่ เว้นแต่การยื่นคำขออนำฉลาม ทั้งที่มีชีวิตและซาก หรือมีลักษณะเป็นชิ้นส่วนใดส่วนหนึ่งเข้าในราชอาณาจักร ที่มาจากการทำการประมงในทะเลนอกน่านน้ำที่ไม่ได้ผ่านการนำขึ้นท่าของรัฐใด ทั้งนี้ ต้องมิใช่ฉลามชนิดพันธุ์เดียวกับที่กำหนดไว้ในบัญชีทำอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสูญพันธุ์ (CITES) ซึ่งต้องถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในอนุสัญญาดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2553

สมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์

(นางสมหญิง เปี่ยมสมบูรณ์)

อธิบดีกรมประมง